



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๖๗,๙๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ หนุนกิจการเพื่อสังคม

● หวังสร้างจุดเปลี่ยนระดับประเทศ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ต้องการจะทำให้สังคมไทยเห็นความสำคัญ เรื่องของกิจการเพื่อสังคม การจะทำให้สังคมไทยอยู่รอดและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิธีการคิดที่ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง มากกว่าจะรอการแก้ปัญหาของรัฐบาล ระบบสังคมโลกที่เคลื่อนจากระบบสังคมนิยมเพื่อทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เข้าสู่ระบบทุนนิยม การค้าเสรีต้องใช้กลไกของการตลาด แล้วก็เกิดโลกของทุนนิยมขึ้นมา ประเทศมหาอำนาจต่างได้รับผลกระทบต่อระบบทุนนิยม ยิ่งเกิดความต่างกันแก่ระหว่างคนจนและคนรวย ทุกประเทศต่างค้นหาทางออกในการแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหาสังคมอื่นๆ คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีทางเลือกใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามหรือ (The Third Sectors) ในเมืองไทยมีคนที่พูดเรื่องทางออกของปัญหาต้องขับเคลื่อนด้วย

กิจการเพื่อสังคม ซึ่งในส่วนของ มศว ก็มีนโยบาย การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงได้มาร่วมกันทำงานด้านนี้เป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง “การประกาศเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม มศว จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้จัดงานประชุมนานาชาติขึ้น เพื่อนำเสนองานทางวิชาการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งใช้ชื่อว่า “ก้าวไกล ความหวังสังคม ความท้าทายใหม่ของธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ Social Impact after Social Enterprise Approach ขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.56 ในเวลา 08.30-16.00 น. ณ หอจดพระและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมนานาชาติ เราได้เชิญองค์กรจากต่างประเทศอย่างธนาคารกรามีน มูลนิธิอู๋จี้ ประเทศไต้หวัน และมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคมอย่าง นอร์ธแอมป์ตัน สหราชอาณาจักร เพื่อมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายภาคภาษาไทยหัวข้อ “CSR และ SE สร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืนได้อย่างไร” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย อย่าง โครงการคอยตุงสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน บ.ปูนซีเมนต์ไทย จก. (มหาชน) กิจการเพื่อสังคม ไนส์คอร์ป นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากองค์กรและมูลนิธิชั้นนำของประเทศให้ชมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เพื่อจะเกิดแรงบันดาลใจด้านการทำกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้น



